



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมสหกรณ์
โทร. ๐ ๔๓๒๔๖๖๘๑ โทรสาร ๐ ๔๓๒ ๔๖๖๘๒
E-mail: cpd_khonkaen@cpd.go.th www.cpd.go.th

จังหวัดขอนแก่น เน้นให้สหกรณ์ระดมทุนของตนเอง

นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนอำเภอหนองสองห้อง จำกัด และได้พบปะกับสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดกับสมาชิก กรรมการ และฝ่ายจัดการว่าจากเอกสารรายงานประจำปีของสหกรณ์ ต้องขอขอบคุณสหกรณ์ที่ได้นำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ให้ไว้ ณ ศาลาดุสิตดาลัย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2526 มาเป็นหน้าหลักของเอกสาร ขอให้สมาชิก กรรมการ และฝ่ายจัดการได้นำพระราชดำรัสสองคําดังกล่าวไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม และนำมาเป็นแนวทางในการดำรงตน เป็นแนวทางการบริหารกิจการของสหกรณ์ต่อไป

นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวต่อว่า สำหรับการดำเนินงานของสหกรณ์เมื่อสิ้นสุดปีบัญชี 2554 สหกรณ์มีกำไร 2.11 ล้านบาท ในวันที่สมาชิกจะได้รับเงินปันผลตามส่วนแห่งหุ้น ในอัตราร้อยละ 6 ใครมีหุ้นในสหกรณ์ 10,000 บาท ก็จะได้เงินปันผล 600 บาท เป็นต้น และในวันนี้พวกเราก็จะได้รับเงินเฉลี่ยคืนอีกในอัตราร้อยละ 5 ในรอบปีที่ผ่านมาใครซื้อสินค้าจากสหกรณ์ 10,000 บาท ก็จะได้เงินเฉลี่ยคืน 500 บาท คงจะไม่มืองค์กรธุรกิจใดอีกแล้ว ที่ ณ วันหนึ่งองค์กรมีกำไร ก็มีการนำกำไรมาคืนให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิก นอกจากสหกรณ์ของพวกเรานี้แหละ เนื่องจากสหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจที่ดำเนินการโดยไม่มุ่งหวังผลกำไร และมุ่งเน้นในการทำธุรกิจกับสมาชิก ดังนั้น เมื่อมีกำไร ผลกำไรของสหกรณ์ก็จะจัดสรรคืนให้กับสมาชิกในรูปแบบต่างๆ ดังนั้นในวันนี้พวกเราจึงจะได้รับเงินเฉลี่ยคืนจากการทำธุรกิจกับสหกรณ์ในอัตราร้อยละ 5 และได้เงินปันผลในอัตราร้อยละ 6 ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว และสหกรณ์ยังมีการจัดสรรกำไรเป็นทุนสาธารณประโยชน์อีกด้วย สมาชิกสหกรณ์หรือชุมชน หากประสบภัยต่างๆ หรือมีความเดือดร้อนเร่งด่วน สหกรณ์ก็จะสามารถใช้เงินจากทุนสาธารณประโยชน์มาบรรเทาช่วยเหลือชุมชน และสมาชิกสหกรณ์ในเบื้องต้นได้ทันที ซึ่งเป็นไปตามหลักสหกรณ์ข้อที่ 7 ว่าด้วยการเอื้ออาทรต่อชุมชน ประเด็นที่ อยากจะพูดถึงคือ สหกรณ์เครดิตยูเนียนอำเภอหนองสองห้อง จำกัด ของพวกเรา มีสมาชิกจำนวน 1,784 คน มีสมาชิกนำเงินมาฝาก จำนวน 26 ล้านบาท และมีหุ้นของสมาชิก จำนวน 19 ล้านบาท รวมแล้วสหกรณ์มีทุนที่มาจากสมาชิก ในรูปของหุ้นและเงินฝาก จำนวน 45 ล้านบาท และในรอบปีที่ผ่านมาสมาชิกมาขอกู้เงินจากสหกรณ์ จำนวน 52 ล้านบาท มีส่วนต่างระหว่างทุนกับเงินกู้ของสมาชิก จำนวน 7 ล้านบาท ในส่วนต่าง ดังกล่าว สหกรณ์ต้องไปกู้จากแหล่งทุนภายนอกอื่นที่มีต้นทุนสูง เพื่อนำมาบริการสมาชิกตามต้นทุนที่สูง บวกกับค่าบริหารจัดการ จึงทำให้สมาชิกต้องมีภาระเกี่ยวกับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเช่นกัน หากสหกรณ์สามารถระดมทุนจากสมาชิก โดยปลูกจิตสำนึกในการเพิ่มหุ้นในสหกรณ์เป็นรายเดือน หรือเงินฝากจากสมาชิก ในรูปสัจจะออมทรัพย์เป็นประจำ นอกจากสมาชิกจะได้รับเงินปันผลจากทุนเรือนหุ้นที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยธนาคารแล้ว ดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้จากสหกรณ์ก็ได้ในอัตราที่สูงกว่าธนาคารด้วย ที่สำคัญคือเพื่อนสมาชิกของเราสามารถได้รับบริการเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ เนื่องจากต้นทุนของเงินซึ่งเป็นดอกเบี้ยต่ำนั่นเอง ประการสำคัญที่อยากจะให้เกิดขึ้นให้ได้คือการระดมเงินออมจากสมาชิก นอกจากจะทำให้สหกรณ์มีทุนของตนเองจากการออมจากสมาชิกแล้ว สมาชิกสหกรณ์เองก็จะมีเงินออมในสหกรณ์ในจำนวนที่พอประมาณ ช่องว่างระหว่างเงินกู้กับเงินออมจะได้ไม่ต่างกันมากจนเกินไป และยังเป็นไปตามหลักสหกรณ์ว่าด้วย “การช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วย”





